

โครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระ

มหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช”



คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จัดโครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดงานแถลงข่าวเปิด
โครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมบันทึกภาพที่ระลึกถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้
เป็นที่ระลึก โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.
โกวิท พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายฉันทวุฒิ พิษผล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมงาน ณ ห้องประชุม สค.205 ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พวงงาม คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “กา
รเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคน
ไทย จึงทำให้องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อัน
เป็นการแสดงถึงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง และติดกับสนามหล
วง ได้มีการจัดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
เช่น การจัดบริการที่พักพิง-ห้องสุขา จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร และบริเวณคณะสังคมสงเคราะห์ก็ได้จัดให้
มีการประกอบอาหาร และบริการเครื่องดื่มให้กับประชาชนและอาสาสมัครมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละวัน
จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ

ทางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงคิดริเริ่มโครงการ
“บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้ประชาชน

ที่มาพร้อมถวายสักการะพระบรมศพได้เก็บความทรงจำซึ่งแสดงถึงความอาลัยด้วยรูปภาพที่ระลึกได้เข้าร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเราได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีทันสมัยคอยให้บริการประชาชน ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Green Screen ฉากสีเขียวใช้เป็นฉากหลัง และนำมาประกอบกับภาพพื้นฉากหลังที่มีให้เลือกกว่า 11 แบบ อาทิ ภาพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพในพระอิริยาบถต่างๆ เป็นต้น จากนั้นบันทึกลงในกระดาษสีสีขนาด 6x8 นิ้ว และสามารถรับภาพกลับได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งพร้อมให้บริการประมาณ 200 ท่านต่อวัน ตลอดระยะเวลา 5 เดือน โดยคาดว่าจะการจัดกิจกรรมโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จัดบริการกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว”

สำหรับผู้สนใจร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ สามารถรับบริการได้ที่ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง สค.108 เวลา 09:00 น. – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เริ่มตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-613-2500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาดำเนินงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com